

Công tác dân vận trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

TS. NGUYỄN VĂN HÙNG
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác dân vận đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng phù hợp với thực tiễn tình hình của đất nước và trên từng địa bàn; tập trung làm tốt tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị, các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Công tác dân vận được thể hiện rõ trong tổ chức, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp. Theo dõi nắm chắc tình hình nhân dân trước, trong, sau cuộc bầu cử để tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề phát sinh trong nhân dân.

Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội đồng bầu cử cùng cấp tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử của địa phương; đồng thời đẩy mạnh thực

hiện công tác dân vận tham gia vào quá trình công tác chuẩn bị bầu cử và tiến hành bầu cử. Tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân; tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, gắn với truyền thống 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước; nội dung các văn bản luật và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng bầu cử Quốc gia, của địa phương để các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử, cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân nắm vững và thực hiện; coi trọng tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng đắn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị; nêu cao cảnh giác không bị các thế lực thù địch tuyên truyền trái chiều, bôi nhọ, lôi kéo, kích động, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử.

Chủ động tham mưu giúp Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp bầu cử, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; tập trung giải quyết dứt điểm một số tình hình phức tạp liên quan đến những bức xúc của nhân dân trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, môi trường... tham mưu giúp Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác bầu

cử. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của địa phương về giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử; cử cán bộ tham gia tổ giúp việc các cơ quan bầu cử.

Cơ quan dân vận các cấp đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các ban, ngành chức năng cùng cấp tham mưu cho cấp ủy thành lập các tổ công tác xuống các địa bàn cơ sở, các khu vực bỏ phiếu nắm bắt tình hình nhân dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc triển khai công tác bầu cử của cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng dẫn giúp đỡ, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời trực tiếp tuyên truyền, vận động công tác bầu cử, đặc biệt chú trọng những địa bàn trọng điểm, địa bàn có tiềm ẩn phức tạp và những nơi có vấn đề nhân dân bức xúc, vấn đề nổi cộm chưa được giải quyết. Tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp để xử lý, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân; củng cố niềm tin trong nhân dân trước ngày bầu cử, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và vận động nhân dân đi thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân tích cực tham gia bầu cử.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, chủ trì tổ chức hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình và quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý. Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực, chủ động trong tổ chức các hoạt động

tuyên truyền, thi đua chào mừng cuộc bầu cử với nhiều hình thức phong phú, sinh động thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, tạo không khí phấn khởi trước, trong và sau ngày bầu cử, thiết thực góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Trong ngày bầu cử, hầu hết các địa phương đồng loạt tiến hành khai mạc bầu cử lúc 7 giờ theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm lễ khai mạc trang trọng, nghiêm túc. Nhiều địa phương, nhất là ở cơ sở đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí tưng bừng trong ngày bầu cử. Các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng và tích cực tham gia bầu cử; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cấp chính quyền, các vị lão thành cách mạng đã tham dự lễ khai mạc, tiến hành nghi thức bỏ lá phiếu đầu tiên trước sự chứng kiến của nhân dân. Cử tri cả nước phấn khởi đi bầu cử với tỷ lệ cao, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, đúng tiến độ về thời gian. Theo báo cáo tổng hợp của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99,35%; có 47 trong số 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt từ 99% trở lên. Nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao như Gia Lai, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Yên Bái đạt 99,99%. Ở một số địa phương dự báo có



Diễn hành tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Ảnh : ST

những diễn biến phức tạp trong ngày bầu cử, nhưng việc bỏ phiếu đều diễn ra an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao (Nghệ An 99,3%, Hà Tĩnh 99,72%, Quảng Trị 99,5%, Thừa Thiên Huế 99,99%). Tuy nhiên, một số địa phương bầu thiếu đại biểu, như: Thành phố Cần Thơ bầu thiếu 02 đại biểu Quốc hội (đã bầu bổ sung vào ngày 29/5/2016), các tỉnh Sóc Trăng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Sơn La mỗi tỉnh đều bầu thiếu 01 đại biểu Quốc hội. Như vậy đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XIV là 496 người. Đối với bầu cử đại biểu HĐND các cấp, một số nơi đã bầu thiếu đại biểu, nhất là ở cấp xã.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp. Đó là kết quả tổng hợp từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, của việc phát huy sức mạnh tổng hợp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các cấp, các ngành đã khẩn trương, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất cho đến công tác tổ chức bồi dưỡng

kỹ năng, trình độ cho các thành viên trong các ban, tổ bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức tuyên truyền và làm tốt công tác vận động quần chúng, khơi dậy và phát huy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng của nhân dân, quyền làm chủ và trách nhiệm của công dân trong tham gia xây dựng nhà nước và chính quyền các cấp. Lực lượng vũ trang đã cùng với địa phương vừa làm tốt công tác vận động quần chúng vừa tham gia đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả và thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự đồng thuận từ ý Đảng, lòng dân; đồng thời cũng khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta; là minh chứng thực tiễn bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. ■

LÊ ĐỨC ĐỒNG

Người đại biểu nhân dân

Lá phiếu bầu lên

Anh sống giữa Nhân Dân

Lắng nghe bao điều Dân muốn nói

Lắng nghe bao điều Dân muốn hỏi

Niềm tin đặt nơi Anh

Trọn vẹn tấm lòng.

Người đại biểu Nhân Dân!

Người nhận trọn những ưu tư, trần trở

Những nghĩ suy ấm nồng hơi thở

Ước mong quê hương mình

Tươi thắm những mùa Xuân.

Người đại biểu Nhân Dân!

Biết gần Dân nghe con tim thao thức

Biết gần Dân, nghe những lời chân thực

Dân tin yêu, độ lượng, ân tình.

Người đại biểu Nhân Dân!

Hạnh phúc nào bằng

Nói điều Dân muốn nói

Hạnh phúc nào bằng

Niềm tin Dân trao gửi

Ngoài sân nắng trải vàng

Mùa hoa mới dâng hương.